



# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 720,000  
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 12 กันยายน 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25536

Col.Inch: 31.83 Ad Value: 66,843

หัวข้อข่าว: 'บุญแทน' ชุดจับบิลลี่ผวาเก็บตัว

หน้า: 1 (ล่าง), 13

PRValue (x3): 200,529

ศิลปิน: สีส

## ‘บุญแทน’ ชุดจับบิลลี่ ผวาเก็บตัว

หวั่นพวกเอี่ยวคดี  
แค้น “บุญแทน” ชุด  
จับกุมบิลลี่ กับเมีย ยัง  
เก็บตัว ♦อ่านต่อหน้า 13

### บิลลี่

□ ต่อจากหน้า 1

เงียบอยู่ใน จ.ชุมพร ไม่ไปรับหนังสือสั่งย้าย-  
รายงานตัว ญาติเผยทั้งคู่ปลอดภัย แต่ไม่ขอให้  
ข่าวอีกเกรงชีวิตไม่ปลอดภัย แต่หากมีคำสั่ง-  
หมายเรียกมา พร้อมให้ความร่วมมือ ขณะที่  
ตำรวจ สก.ท่าแซะ ร่วมยืนยันปลอดภัยดี ระบุ  
ผู้บังคับบัญชาสั่งคอยดูแลตลอดเวลา

จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เร่งคดีหลายคดี นายพอลละจี รักจงเจริญ หรือ “บิลลี่” อดีตสมาชิก อบต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และแกนนำชาว กะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง ถูกคนร้ายอุ้มฆ่าตัดศพใส่ถังน้ำมันจุดไฟเผาอำพรางคดี ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปพัวพัน เนื่องจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนพุ่งเป้าไปที่นายชัชววัฒน์ ล้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กับลูกน้องเป็นผู้ต้องสงสัย จนมีการสั่งย้าย 4 เจ้าหน้าที่อุทยานฯแก่งกระจาน ออกนอกพื้นที่เพื่อความ เป็นธรรม ขณะเดียวกัน บก.สส.บช.ภ.7 ได้ตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ค.ต.พงศ์ ชาติ ไทยกุล หรือ ดาบแดง ผบ.หมู่ กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 ที่มีข่าวว่าเป็นคนโทรศัพท์ข่มขู่ ภรรยาของนายบุญแทน บุษราคัม ลูกน้องของ นายชัชววัฒน์ ให้ปรับปรว่าเป็นคนสังหารให้ฆ่า นายบิลลี่ ส่วน ป.ป.ท. มีมติให้ส่งสำนวนคดี นายชัชววัฒน์ กับพวก ไม่ยอมส่งตัวนายบิลลี่ให้ ตำรวจดำเนินคดีครอบครองแก๊สพิษป่า ให้ ป.ป.ช. ส่งต่อให้กับ ดีเอสไอ ดำเนินการสอบสวนทั้งคดี ฆาตกรรมและคดีอาญาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตาม

ข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ความลับหน้าเมื่อวันที่ 11 ก.ย. ผู้สื่อข่าว เดินทางไปยังบ้านพักของนางรัตดาวรรณ บุษราคัม ภรรยาของนายบุญแทน บุษราคัม พนักงานพิทักษ์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 3 หนึ่งในชุดจับกุมนายพอลละจี ที่ ถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี และมีข่าวว่า ถูกดาบแทงโทรศัพท์มาข่มขู่ให้ปรับปรานาย ชัชววัฒน์ แต่ภายหลังทางตำรวจยืนยันว่า เป็นการพูดคุยลักษณะซักถามในฐานะคนรู้จักสนิทสนมกัน มากกว่าการข่มขู่แน่นอน เบื้องต้นไม่ พบตัวนางรัตดาวรรณ กับ นายบุญแทน อยู่ใน บ้านแต่อย่างใด มีเพียงแต่กลุ่มญาติอยู่ที่บ้าน เท่านั้น เมื่อถามถึงทั้งสองคน กลุ่มญาติก็ระบุ แต่เพียงว่า ขอยุติการให้ข่าวทั้งหมด เพราะหาก มีข่าวออกไป อาจสร้างความโกรธแค้นกับผู้ ที่เกี่ยวข้องได้ เพราะมีสิ่งที่บ่งบอกถึงความไม่ ปลอดภัยกับทั้งคู่

กลุ่มญาติ ระบุด้วยว่า ในเวลานั้นบอกได้ เพียงว่า นางรัตดาวรรณกับนายบุญแทน อยู่ใน ที่ที่ปลอดภัย และไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด แต่ขอเก็บตัวไม่ต้องการให้มีข่าวออกไปอีก และเรื่องทั้งหมดขอให้เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการของกฎหมาย ถ้ามีคำสั่งหรือหมาย เรียกก็จะปฏิบัติตามนั้น แต่ของดการให้ข่าว เพื่อความสบายใจของหลายฝ่าย อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะแจ้ง สื่อมวลชนทันที

ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวจาก สก.ท่าแซะ จ.ชุมพร ยืนยันว่า นางรัตดาวรรณ กับนายบุญ แทน ยังมีความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ใน จ.ชุมพร เนื่องจากผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจ พร้อมกำชับมาอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลความ ปลอดภัย ส่วนเรื่องคดีก็ต้องให้เป็นไปตาม อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอก จากนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวนายบุญแทน เอง ยังไม่ได้เดินทางไปสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 3 เพื่อรับหนังสือคำสั่งย้าย รวมทั้งยัง ไม่ได้ไปรายงานตัวที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี แต่อย่างใด.